

THƯ MỤC

TẠP CHÍ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ SỐ 16 NĂM 2018

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ số 16 năm 2018.

1. Thúc đẩy tiếp cận dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo/ Phạm Hữu Hùng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 20 – 23

Tóm tắt: Tại Việt Nam, ngân hàng di động/ ngân hàng số đang là xu hướng phát triển và đã được nhiều ngân hàng lựa chọn áp dụng, mang đến tiện lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, đối với một bộ phận người nghèo, người thu nhập thấp, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, việc sử dụng điện thoại di động (ĐTDD) cho các giao dịch ngân hàng hiện vẫn chưa phổ biến và giao dịch bằng tiền mặt vẫn là lựa chọn chính. Bài viết nêu ra một số khó khăn, thách thức trong việc phát triển dịch vụ ngân qua ĐTDD cho người nghèo, người thu nhập th ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa tại các ngân hàng nói chung, Ngân hàng Chính sách Xã hội nói riêng, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng; Điện thoại di động; Người nghèo

2. Gia tăng bảo mật trong hoạt động thanh toán trực tuyến/ Phạm Văn Hiếu// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 24 – 26

Tóm tắt: Hệ thống tài chính ngân hàng luôn là đích ngắm hàng đầu của các đối tượng tội phạm công nghệ cao (TPCNC), kể cả với những nước có nền kinh tế, khoa học công nghệ phát triển như Nhật, Anh, Pháp, Đức... và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Bài viết nêu ra một số thủ đoạn TPCNC nhằm lừa đảo chiếm đoạt thông tin, tài sản của khách hàng trong thanh toán điện tử, từ đó đề xuất giải pháp phòng, chống.

Từ khóa: Ngân hàng; Tội phạm công nghệ cao; Thanh toán trực tuyến

3. Tiềm năng ứng dụng công nghệ Blockchain vào kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam/ Nguyễn Minh Sáng, Bùi Hữu Minh, Trần Đắc Tường Vy// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 27 – 31

Tóm tắt: Bài viết phân tích tầm quan trọng của việc ứng dụng Blockchain vào hoạt động kinh doanh chứng khoán, đồng thời làm rõ một số khái niệm, đặc điểm và phương thức hoạt động của công nghệ này. Qua đó nghiên cứu các ứng dụng và phân tích những thách thức, tiềm năng khi ứng dụng Blockchain. Cuối cùng, bài viết nêu lên một vài khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng ứng dụng của Blockchain trong hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam.

Từ khóa: Blockchain; Thị trường chứng khoán; Cổ phiếu; Trái phiếu

4. Tín dụng ngân hàng đối với phát triển nông nghiệp - nông thôn và nông dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7/ Nguyễn Đức Lệnh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 32 – 34

Tóm tắt: Mặc dù nông nghiệp nông thôn không phải là ngành, lĩnh vực kinh tế chủ lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của TP. Hồ Chí Minh, song hoạt động tín dụng ngân hàng đã có những đóng góp hết sức quan trọng đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân nơi đây. Bài viết nhìn lại một số kết quả hoạt động tín dụng đối với phát triển nông nghiệp - nông thôn và nông dân trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Tín dụng ngân hàng; Nông nghiệp; Nông thôn; Nông dân

5. Sáng kiến quốc gia thông minh ở Singapore và một số lưu ý cho Việt Nam/ Nguyễn Thị Ngọc Diệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 35 – 37

Tóm tắt: Nằm trong nhóm các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Singapore được thế giới đánh giá cao về mức độ thích ứng với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0). Để đạt được kết quả đó là nhờ vào Sáng kiến quốc gia thông minh được Singapore công bố năm 2014. Sáng kiến này tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu gồm tính lưu động trong di chuyển, môi trường và nhà ở tốt hơn, nâng cao sức khỏe và tuổi thọ, cung cấp dịch vụ công tốt hơn, nền kinh tế cạnh tranh hơn. Thông qua việc tìm hiểu Sáng kiến quốc gia thông minh ở Singapore có thể rút ra một số lưu ý cho Việt Nam khi thực hiện CMCN 4.0.

Từ khóa: Sáng kiến; Sáng kiến quốc gia thông minh; Singapore

6. Hoạt động tài chính vi mô tại một số quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam/ Phan Thị Hồng Thảo// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 38 – 41

Tóm tắt: Bài viết tập trung phân tích hoạt động tài chính vi mô tại Bangladesh và Ấn Độ, hai quốc gia có lịch sử lâu đời và rất thành công trong hoạt động tài chính vi mô, trên cơ sở đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với hoạt động tài chính vi mô tại Việt Nam.

Từ khóa: Hoạt động tài chính vi mô; Bangladesh; Ấn Độ

7. Cẩn trọng đối với tiền ảo/ Hồ Thanh Xuân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 16/2018 .- Tr. 42 – 43

Tóm tắt: Tiền ảo khác với tiền pháp định (tiền mặt) ở chỗ: Tiền mặt có hình thức vật chất cụ thể và tồn tại độc lập, trong khi tiền ảo luôn phải phụ thuộc vào môi trường kỹ thuật số để tồn tại. Giá trị của tiền mặt được đảm bảo bởi uy tín của ngân hàng trung ương và chính phủ các nước trong khi các đồng tiền ảo được phát hành tập trung dựa trên uy tín của nhà phát hành tư nhân và giá trị của các đồng ảo này không được đảm bảo từ bất kỳ nguồn nào.

Từ khóa: Tiền ảo; Tiền kỹ thuật số

Trung tâm Thông tin Thư viện